

แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จัดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งสิ้น ๒๖ คน



นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กล่าวว่า ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมอนามัยและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แบ่งได้เป็น ๒ แนวทาง คือ การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และโครงการอื่น ๆ ในภาพรวมที่ไม่ได้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งแนวทางที่อาจจะดำเนินการร่วมกันในเบื้องต้น ได้แก่ ๑) การพัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒) ร่วมกันสื่อสารข้อมูลและสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางการปรับตัวและหรือการปฏิบัติตนของชุมชน ๓) การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔) พัฒนาแผนแม่บทด้านสาธารณสุขด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งแนวทางที่อาจจะดำเนินการร่วมกันในเบื้องต้น ได้แก่ ๑) การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพรายโครงการจะต้องมีกลไกที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้งสร้างการยอมรับทางวิชาการของทุกภาคส่วน ๒) การพัฒนากลไกการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพตามรายงาน EIA เช่น การสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนฯ กับกระทรวงสาธารณสุข การติดตามตรวจสอบกรณีโครงการโรงพยาบาล ๓) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ควรมีการสื่อสารข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง HIA ให้กับประชาชน ๔) การพัฒนา

ฐานข้อมูลหรือชุดความรู้ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลโครงการที่จัดทำรายงาน EIA ของสำนักงานนโยบายและแผนฯ กับข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายใต้ พรบ.การสาธารณสุข ๒๕๓๕ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ การต่ออายุใบอนุญาต รวมทั้งจัดทำรายชื่อโครงการหรือกิจการที่ไม่เข้าข่ายต้องทำรายงาน EIA แต่มีผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และจัดทำแผนที่ภาพรวมของประเทศไทย ที่แสดงที่ตั้งโครงการพัฒนาใหญ่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ทำยนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงกำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือฯ เพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้งปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

ส่วนพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ